

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕  
วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์	ประธานสภาฯ	เกียรติศักดิ์ รัชพงษ์	
๒	นายบรรจบ ณ สุพรรณ	รองประธานสภาฯ	บรรจบ ณ สุพรรณ	
๓	นายสมพร ปราบปราม	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑	สมพร ปราบปราม	
๔	นายสิงหา บุญส่ง	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒	สิงหา บุญส่ง	
๕	นางกนกรัตน์ ศรีสว่าง	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓	กนกรัตน์ ศรีสว่าง	
๖	นายสมศักดิ์ ชวงค์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕	สมศักดิ์ ชวงค์	
๗	นายศักดิ์ชาย เพียรดี	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖	ศักดิ์ชาย เพียรดี	
๘	นายเฉลิมชัย สมมารณ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗	เฉลิมชัย สมมารณ	
๙	นายประนอม เพชรสีเงิน	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘	ประนอม เพชรสีเงิน	
๑๐	นายสันติชาติ ระวังสุข	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐		ลาป่วย
๑๑	นายสาวกิตติลักษณ์ ศิริรักษ์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑	กิตติลักษณ์ ศิริรักษ์	
๑๒	นายชำนาญ เกิดบัวทอง	เลขานุการสภาฯ	ชำนาญ เกิดบัวทอง	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายสันติชาติ ระวังสุข ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไพรัตน์ รัชพงษ์	นายก อบต.	ไพรัตน์ รัชพงษ์	
๒	นายบุญชวน สังข์โชติ	รองนายก อบต.	บุญชวน สังข์โชติ	
๓	นายชัยชนะ สุ่มงคล	รองนายก อบต.	ชัยชนะ สุ่มงคล	
๔	นางนิตรา สุขสุวรรณ	เลขานุการ นายก อบต.	นิตรา สุขสุวรรณ	
๕	นายสุชาติ ช่วยรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุชาติ ช่วยรักษ์	
๖	นางลักขณา โกมารทัต	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ลักขณา โกมารทัต	
๗	นางสุภาณี มณีฉาย	หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	สุภาณี มณีฉาย	
๘	นางสาวศยามล รัตนคม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศยามล รัตนคม	
๙	นางสาววราพร เฉลิมเกียรติ	นักวิชาการพัสดุ	วราพร เฉลิมเกียรติ	
๑๐	นายวุฒิพงศ์ รำเพย	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	วุฒิพงศ์ รำเพย	
๑๑	นางสาวพุดชนาศรี ศรีสิริ	นิติกร	พุดชนาศรี ศรีสิริ	
๑๒	นายเอกราช สะอาด	นักวิชาการเงินและบัญชี	เอกราช สะอาด	
๑๓	นางมณฑาทิพย์ ศีร์ษา	นักวิชาการเงินและบัญชี	มณฑาทิพย์ ศีร์ษา	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อครบองค์ประชุม นายชำนาญ เกิดบัวทอง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร  
เชิญนายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จุดธูปเทียนบูชา  
พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม มีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์

ประธานสภาฯ

เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง แนะนำตัวข้าราชการย้ายมาใหม่

๑.๑.๑ นายเอกราช สะอาด นักวิชาการเงินและบัญชี กองการศึกษา  
โอนย้ายมาจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดพังงา มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีกอง  
การศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

๑.๑.๒ นางมณฑาทิพย์ ศีรษา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ จากองค์การบริหารส่วน  
ตำบลวังหิน ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕  
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  
๒๕๖๕ ไว้จำนวน ๔ สมัยและกำหนดสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ไว้ตั้งแต่วันที่ ๑  
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ที่ประชุมทราบ

๑.๓ เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนา อบต. (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผน  
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แล้วนั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มีความจำเป็นในการแก้ไขปีดำเนินการตาม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการที่  
สนับสนุนการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาตามร่างกาอแผนพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐ เฉพาะ  
แผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ นศ ๐๐๒๓.๓/ว๔๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.  
๒๕๖๑ ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้  
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัด  
ทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จึงได้แก้ไขโครงการเพื่อบรรจุ  
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

สำหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่ ๒๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบนควนจากสามแยก  
บ้านนายภานุวัฒน์ รักษาณาค หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านหนองหงส์ หมู่ที่ ๙

เป้าหมายผลผลิตของโครงการ

ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร  
พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๐๕ เมตร เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาทตามรายละเอียดแบบรูป  
เติมตั้งจ่ายไว้ในปี ๒๕๖๘ ขอแก้ไขเป็นตั้งไว้ในปี ๒๕๖๗

ลำดับที่ ๓๗ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเขียน -คลองมุด  
เป้าหมายผลผลิตโครงการ

ทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๕๒ เมตร  
หนา ๐.๐๕ เมตร ตั้งไว้เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

รายละเอียดแบบรูป เติมตั้งจ่ายไว้ในปี ๒๕๖๘ ขอแก้ไขเป็นตั้งจ่ายไว้ในปี ๒๕๖๗

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์ ประธานสภาฯ นายชำนาญ เกิดบัวทอง เลขานุการสภาฯ	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียด ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ถ้าหากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขขอเชิญครับ
นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์ ประธานสภาฯ	ถามที่ประชุมว่ามีใครจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีใครผู้ใดจะแก้ไข
นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์ ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่อง กระทุ้งถาม <u>ไม่มี</u>
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่อง ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จ <u>ไม่มี</u>



## ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ที่เสนอใหม่

๕.๑ เรื่อง ส่งมอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลำขลิง หมู่ที่ ๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ได้สอบถามรายละเอียดของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำขลิง ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เกิดชำรุดเสียหายทำให้น้ำกัดเซาะตลิ่งทั้งสองฝั่งเป็นวงกว้างยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ทำให้พื้นที่ข้างตลิ่งได้รับความเดือดร้อนและอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ หรือไม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ แจ้งว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๓ ของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี ๒๕๕๓ แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร วันนี้นำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบว่าจะรับถ่ายโอนหรือไม่

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์  
ประธานสภาฯ

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายหรือไม่

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์  
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมไม่มีใครอภิปราย

ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ ไม่มี

งดออกเสียง ๑ เสียง

พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง

เริ่มประชุมต่อ

## ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ เรื่อง กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายไพรัตน์ รัชพงษ์  
นายก อบต.

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งได้หยุดกิจกรรมดังกล่าวไปประมาณ ๒ ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -๑๙ สำหรับปีนี้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นปกติที่หน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สำหรับกิจกรรมมีตั้งนี้วางพานพุ่มของแต่ละหน่วยงาน, ชุดแสดง, มอบรางวัลพ่อดีเด่นแต่ละหมู่บ้าน, พิธีกรรมทางศาสนา, และรับประทานอาหารร่วมกัน, เสร็จพิธี

การคัดเลือกพ่อดีเด่นกำหนดส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบภายในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ที่ประชุมทราบ

นายไพรัตน์ รัชพงษ์  
นายก อบต.

## ๖.๒ เรื่อง การเตรียมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า เนื่องจากปรากฏกรณีโศกนาฏกรรมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยผู้ก่อเหตุเป็นอดีตตำรวจถูกไล่ออกจากราชการจากพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่ จึงได้จัดทำแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การบำบัดรักษายาเสพติด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเชิงรุกโดยใช้กลไกดังนี้

๑.๑ จัดตั้งศูนย์คัดกรองเพื่อคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึงปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และวิเคราะห์จำแนก ความรุนแรง และวางแผนการดูแลบำบัดรักษาหรือการส่งต่อที่เหมาะสม รวดเร็วและปลอดภัย โดยถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อให้การสงเคราะห์สนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดยถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

๒. ด้านการป้องกันยาเสพติด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน /ชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน การเฝ้าระวัง การค้นหา การรักษา การให้โอกาส การดูแลและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

๓. ด้านงบประมาณ เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีแนวทางดังนี้

๓.๑ ให้จัดงบประมาณในเทศบัญญัติ / ข้อบัญญัติ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

๓.๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ให้พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายรายการที่มีความจำเป็นน้อยกว่า มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หากไม่สามารถโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ได้ อาจขอยกเว้นกับกระทรวงมหาดไทย นำเงินสะสมมาใช้ได้ ตามข้อ ๔ ประกอบกับข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนแล้ว ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๒๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๓.๓ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการเอง อาจอุดหนุนงบประมาณด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดให้หน่วยงานอื่น ได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน องค์กรทางศาสนาหรือองค์กรการกุศล โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐๖/ว๕๒๗๐ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวพร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง Google Form ทุกวันที่ ๕ ของเดือน โดยเริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

#### ที่ประชุมทราบ

๖.๓ เรื่อง การบริหารจัดการถังขยะเปียกในครัวเรือน

ชี้แจงแทนผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายรัฐบาลโดยขึ้นทะเบียนของโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบและการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน การย่อยสลายขยะอินทรีย์ในถังขยะเปียกให้

นายวุฒิพงศ์ ราเพย  
เจพนักงานสาธารณสุข



กลายเป็นปุ๋ยที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และผลประโยชน์ที่จะได้รับภายหลังจากการ  
รับรองก๊าซเรือนกระจก

ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้

ขั้นตอนที่ ๑ จัดเตรียมภาชนะมีฝาปิดพร้อมเจาะกันภาชนะ(ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับ  
ปริมาณขยะในครัวเรือน )

ขั้นตอนที่ ๒ ขุดหลุมขนาดความลึก ๒ ใน ๓ ส่วนของความสูงของภาชนะ นำภาชนะที่เตรียม  
ไว้ตามข้อ ๑ ไปใส่ในหลุมที่ขุด

ขั้นตอนที่ ๓ นำเศษอาหารที่เป็นขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ในครัวเรือนมาใส่ในถังที่  
ฝังไว้ปิดฝาภาชนะ

ขั้นตอนที่ ๔ จุลินทรีย์ในดิน,ไส้เดือนดิน จะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย  
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก)

ขั้นตอนที่ ๕ หากมีขยะเปียกที่เกิดขึ้นในครัวเรือน ก็สามารถนำมาเทใส่ลงในภาชนะได้จนกว่า  
จะเต็ม หากปริมาณขยะเปียกเต็ม ก็สามารถนำภาชนะไปดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวมา  
ข้างต้นในบริเวณพื้นที่ใหม่

สำหรับ อบต.เขาโร กำลังจัดฝึกอบรมคนต้นแบบ หมู่บ้านละ ๑๐ คน เพื่อเป็นครอบครัวตัว  
ตัวอย่างในชุมชน ในห้วงเวลาเร็วนี้

### ที่ประชุมทราบ

๖.๔ เรื่อง การปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟัง  
ความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมือง  
รวม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสุชาติ ช่วยรักษ์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชี้แจงแทนผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการ  
ผังเมือง

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของ  
ประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

ความเป็นมาของการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าผังเมือง ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้การวางและจัดทำผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามมาตรา ๘ (๑) และผังการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตรา ๘ (๒) ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการผังเมืองกำหนดโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น

การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีข้อแตกต่างจากพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ สรุปได้ดังนี้

๑. กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมตั้งแต่ต้น โดยแบ่งออกเป็น ๒ ช่วงคือ ก่อนมีผังเมืองรวม และเมื่อได้จัดทำผังเมืองรวมแล้ว

๒. กำหนดรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ไว้อย่างชัดเจนด้วยวิธีการที่หลากหลายและทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนทราบ ซึ่งเป็นการรักษาสិทธิของประชาชนที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

๓. กำหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นไว้อย่างชัดเจน โดยก่อนมีร่างผังเมืองรวมให้เลือกดำเนินการได้หลายช่องทางตามความเหมาะสม และเมื่อมีร่างผังเมืองรวมแล้วกำหนดให้ดำเนินการได้เฉพาะวิธีการจัดประชุมเท่านั้นเพื่อให้ผู้วางและจัดทำผังเมืองได้อธิบายผังเมืองรวม รับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของประชาชนโดยตรง หรือกรณีมีเหตุจำเป็นให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

๔. กำหนดรูปแบบและวิธีแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้มีผลเกี่ยวกับสิทธิของประชาชน ในการยื่นคำร้องขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

๕. กำหนดให้เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือกับประชาชน ทางเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนทราบ

ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การ



ปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีอำนาจวางและจัดทำผังเมืองรวมใช้สำหรับปฏิบัติงานในขั้นตอนที่เป็นส่วนหนึ่งของการวางและจัดทำผังเมืองรวม ทั้งนี้เพื่อจะได้อธิบายแนวคิด วัตถุประสงค์ หลักการวางและจัดทำผังเมืองรวมให้ประชาชนได้ทราบ และเข้าใจได้โดยตรง รวมทั้งในขณะเดียวกันประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่มีสิทธิได้แสดงความคิดเห็นถึงความต้องการของตน เพื่อผู้วางและจัดทำผังเมืองจะได้นำความคิดเห็นนั้นไปประกอบในการวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและหลักวิชาการผังเมืองต่อไป

### ที่ประชุมทราบ

นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์  
ประธานสภาฯ

ถามที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่


ที่ประชุมไม่มีใครอภิปรายอีก


เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานประชุมสภาฯ  
นายชำนาญ เกิดบัวทอง

เลขานุการสภาฯ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
นายประนอม เพชรสีเงิน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
นายสันติชาติ ระวังสุข

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  
นายสมพร ปราบปราม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายเกียรติศักดิ์ รัชพงษ์)